

# เอทีฮัด คาร์โก้ แจ้งให้ทราบถึงบริการขนส่งสินค้าไป ยังฮานอย

เอทีฮัดคาร์โก้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่าง กรุงอาบู ดาบี (AUH) และท่าอากาศยานนานาชาติฮานอยไป กรุงฮานอย (HAN)

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแดง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ และเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

บริการขนส่งสินค้าจะดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ โดยเครื่องบินขนส่งสินค้าแอร์บัส A330-200F ด้วยความจุที่ 60 เมตริกตัน

เที่ยวบินไปยังกรุงฮานอยจะแวะจอดในระยะเวลาสั้นๆ ที่กรุงมูไบ ส่วนบริการขากลับจะบินตรงสู่กรุงอาบู ดาบี

บริการเที่ยวบินใหม่ของเอทีฮัด คาร์โก้มุ่งมั่นที่จะให้บริการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าสดใหม่ไปยังกรุงฮานอย พร้อมทั้งบรรทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งทอจำนวนมากไปยังภูมิภาคอ่าว ยุโรป และแอฟริกา ในเที่ยวบินขากลับ

ม.ร. เควิน ไนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายการบินเอทีฮัดกล่าวว่า “เวียดนามคือตลาดที่สำคัญของเอทีฮัด คาร์โก้ และบริการขนส่งสินค้าของเราไปยังกรุงฮานอย สัปดาห์ละสองครั้งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้ารายวันที่มีอยู่เดิม ในเส้นทางโฮจิมินห์ ไปยังตอนใต้ต่อไป

“บริการดังกล่าวจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างมากในด้านการนำเข้าและส่งออกจากเวียดนามและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันก็ช่วยตอบสนองฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นของเราให้มีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก

“นอกจากนี้ ในขณะเดียวกัน เราก็คาดหวังที่จะเห็นการค้าที่ร่ำรวยในฐานการขนส่งสินค้าที่กรุงอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วทั้งตะวันออกกลางและยุโรป ในที่สุดบริการนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างยูเออีและเวียดนามต่อไปในวันข้างหน้า”

เอทีฮัด คาร์โก้มอบบริการไปยัง 108 จุดหมายปลายทางทั่วโลก ด้วยเครื่องบินบรรทุกสินค้าจำนวน 10 ลำ ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-200F จำนวน 4 ลำ โบอิง B777F จำนวน 3 ลำ และโบอิง 747F จำนวน 3 ลำ

## ตารางการบินเส้นทางฮานอย

เที่ยวบิน	ออกจาก	เวลาออก	ถึง	เวลาถึง	วันที่บิน	เครื่อง
EY981	ฮานู ดาบี (AUH)	09:45	มুমไบ (BOM)	14:30	พฤหัสบดี และ อาทิตย์	A330F
EY985	มুমไบ (BOM)	16:30	ฮานอย (HAN)	22:30	พฤหัสบดี และ อาทิตย์	A330F
EY986	ฮานอย (HAN)	00:00	ฮานู ดาบี (AUH)	03:30+1	พฤหัสบดี และ อาทิตย์	A330F

หมายเหตุ: ตารางเวลาเป็นไปตามเวลาท้องถิ่น